

Số: *283* /BC-UBND

Tân Yên, ngày *04* tháng 12 năm 2018

BÁO CÁO

Kết quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018

Thực hiện Văn bản số 1082/STP-XD&KTrVB ngày 22/11/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang về báo cáo kết quả công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp năm 2018; Chủ tịch UBND huyện Tân Yên báo cáo kết quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018, cụ thể như sau:

1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện

Thực hiện Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 28/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch UBND huyện Tân Yên đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 03/01/2018 về công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện quy ước năm 2018, công văn triển khai quy định về hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp trên địa bàn Tân Yên, triển khai các quy định về Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tới các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

2. Kết quả thực hiện

Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đều có nhu cầu hỗ trợ thông tin pháp lý cũng như tập huấn các văn bản pháp luật, đặc biệt là các văn bản liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, như pháp luật về lao động, đất đai, bảo hiểm, các chính sách về thuế, ưu đãi đầu tư...UBND huyện tổ chức 02 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp, Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 cho trên 250 người tham dự. Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức 01 hội nghị tư vấn pháp luật cho các doanh nghiệp khởi nghiệp; phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể xã hội huyện và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật về lĩnh vực doanh nghiệp, chỉ đạo Đài Truyền thanh huyện và hệ thống Đài Truyền thanh các xã, thị trấn xây dựng chuyên mục, tin bài tuyên truyền quy định về doanh nghiệp. Việc tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về doanh nghiệp nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định pháp luật về doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp ổn định và phát triển, đồng thời tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, trong việc thực hiện, góp phần giữ vững trật tự, kỷ cương, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn huyện.

Trong năm Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo UBND xã, thị trấn tổ chức 68 hội nghị tuyên truyền pháp luật cho trên 6320 lượt người tham dự, trong đó có lồng ghép tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật về doanh nghiệp, hợp tác xã, quy định về lao động, đất đai, môi trường, bảo hiểm xã hội... thu hút hàng trăm lượt là đại diện chủ cơ sở sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, hợp tác xã, cán bộ quản lý các doanh nghiệp trên địa bàn huyện tham gia. Phòng Tư pháp - Cơ quan thường trực HDPHPBGDPL phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý - Sở Tư pháp tổ chức 04 cuộc trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cũng thu hút các chủ cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tham dự. Treo hàng trăm băng rôn, khẩu hiệu về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Tổ chức hội nghị gặp mặt, đối thoại với các chủ doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn để trao đổi, tọa đàm nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư; tổ chức Hội nghị kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam ngày 13/10, tổ chức các Đoàn đến thăm hỏi, động viên, chúc mừng doanh nghiệp nhân dịp Tết Nguyên đán, từ đó góp phần động viên, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

Liên đoàn Lao động: Ngay từ đầu năm Liên đoàn Lao động huyện đã xây dựng kế hoạch về công tác tuyên truyền giáo dục triển khai tới các công đoàn cơ sở; trong đó có nội dung về tuyên truyền giáo dục pháp luật cho công nhân lao động khối doanh nghiệp. Để việc tuyên truyền pháp luật đạt được kết quả cao, đến được đông đảo công nhân viên chức lao động, Liên đoàn Lao động huyện đã chỉ đạo công đoàn các doanh nghiệp tuyên truyền đổi mới phương thức tuyên truyền thông qua nhiều loại hình như: trao đổi tọa đàm, thi tìm hiểu, gắn với giao lưu văn nghệ, ngày hội công nhân, trả lời câu hỏi thông qua hái hoa dân chủ.... Trong đó Liên đoàn lao động huyện phối hợp với Phòng Tư pháp tổ chức 03 hội nghị tuyên truyền, phổ biến quy định về Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Luật giao thông đường bộ, chương trình phúc lợi cho đoàn viên, tuyên truyền công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường cho trên 1000 đoàn viên, công nhân lao động trong Công ty TNHH Mplus-Hà Nội, Công ty TNHH Hasol Vina, Công ty TNHH HanaKovi... tại Chương trình Tết công nhân, lễ ra quân Tháng công nhân (Tháng 5/2018), Ngày hội văn hóa công nhân năm 2018 với các hình thức như: thi tìm hiểu trên sân khấu hóa, thi vẽ tranh và thuyết trình về chủ đề Luật bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, hái hoa dân chủ... tổng số 02 cuộc thu hút trên 2500 công nhân lao động tham gia. Đồng thời đã cung cấp hơn 1800 tờ rơi, báo và tạp chí phụ nữ cho nữ công nhân lao động. Các tờ rơi có nội dung tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ, quyền của công đoàn, quyền và nghĩa vụ của cán bộ, đoàn viên công đoàn và những hành vi nghiêm cấm vi phạm quyền công đoàn, các chế độ liên quan đến lao động nữ, những điều cần biết về phòng, tránh HIV/AIDS, kiến thức nhận biết mũ bảo hiểm đạt tiêu chuẩn chất lượng, an toàn và cách sử dụng.

3. Đánh giá chung

a) Ưu điểm

Việc ban hành và triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thời gian qua đã góp phần thay đổi về nhận thức, tinh thần trách

nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong việc giải quyết các yêu cầu của doanh nghiệp; các doanh nghiệp được tiếp cận thông tin pháp lý một cách thuận tiện, giúp nâng cao hiểu biết, năng lực quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, hình thành thói quen tuân thủ pháp luật, làm cơ sở để doanh nghiệp phát triển bền vững.

b) Tồn tại, hạn chế

Công tác tuyên truyền về chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp chưa sâu rộng, sự hiểu biết của doanh nghiệp về chương trình này còn hạn chế; nội dung các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp chưa đa dạng, phong phú, chủ yếu tập trung vào việc cung cấp, tập huấn một số văn bản liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; việc giải đáp pháp luật chưa được thực hiện thường xuyên, kịp thời; hoạt động hỗ trợ còn dàn trải, chưa phân loại doanh nghiệp để có sự hỗ trợ phù hợp, do vậy chưa tạo được sự hưởng ứng tích cực của các doanh nghiệp đối với chương trình. Sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước và các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, các tổ chức dịch vụ pháp lý chưa đồng bộ, chặt chẽ, chưa có sự liên kết, dẫn đến tình trạng có nội dung thì nhiều đơn vị cùng thực hiện song có nội dung không có đơn vị nào thực hiện.

c) Khó khăn, vướng mắc

** Khó khăn vướng mắc của cơ quan*

Các doanh nghiệp không thực hiện báo cáo định kỳ hàng quý, 6 tháng và năm, về tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, do vậy khó khăn cho cơ quan quản lý nhà nước về tình hình hoạt động doanh nghiệp.

Việc triển khai thực hiện dự án đầu tư theo tiến độ đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chấp thuận không yêu cầu chủ dự án báo cáo tiến độ về UBND huyện, nên khó khăn cho UBND huyện trong việc quản lý doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

** Khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp*

Tình trạng doanh nghiệp không chú ý tới việc tìm hiểu và chủ động thực hiện pháp luật vẫn còn phổ biến. Nhiều doanh nghiệp chưa có thói quen sử dụng pháp luật trong quản lý, điều hành, chỉ khi nào gặp vướng mắc mới tìm đến các cơ quan chức năng để giải quyết. Hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn huyện là doanh nghiệp vừa và nhỏ, không bố trí được cán bộ chuyên trách giúp doanh nghiệp về lĩnh vực pháp luật, ảnh hưởng đến việc tiếp cận và tìm hiểu thông tin về pháp luật của doanh nghiệp.

Hệ thống pháp luật của nước ta chưa đồng bộ, tính ổn định chưa cao, một nội dung có thể có rất nhiều văn bản quy định song giữa các văn bản lại có sự chưa thông nhất, do vậy ảnh hưởng đến việc tìm hiểu pháp luật của doanh nghiệp cũng như việc thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Nhân lực thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp còn mỏng và đều kiêm nhiệm, một số còn hạn chế về trình độ, bên cạnh đó chưa có quy chế rõ ràng trong việc thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, chủ yếu

lồng ghép trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, do vậy việc ý thức về trách nhiệm trong thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp còn hạn chế.

Doanh nghiệp trên địa bàn huyện Tân Yên chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa; với quy mô nhỏ, vốn ít; chất lượng nguồn nhân lực còn thấp; máy móc, thiết bị công nghệ còn hạn chế; thiếu nguyên vật liệu và yếu kém về thương hiệu; thiếu chiến lược phân phối, chiến lược truyền thông và xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường...do vậy hiệu quả sản xuất- kinh doanh chưa cao.

Việc tiếp cận vốn vay ưu đãi còn gặp nhiều khó khăn; hiện đang trong giai đoạn phục hồi kinh tế, hiệu quả sản xuất, kinh doanh chưa cao vì vậy mức lãi xuất cho vay đối với đa số các doanh nghiệp so với hiệu quả sản xuất- kinh doanh vẫn là cao. Nhiều doanh nghiệp muốn vay vốn tại các Ngân hàng với giá trị lớn nhưng thủ tục định giá tài sản gắn liền với đất rất chặt chẽ, giá trị tài sản thế chấp thấp nên khó tiếp cận được nguồn vốn vay lớn, gây khó khăn cho việc đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp cạnh tranh trên thị trường thấp: Chí phí sản xuất ngày càng tăng như giá nhân công, giá điện, giá than....trong khi giá nhân công của khách hàng thấp (ngành dệt may), giá thành sản phẩm để cạnh tranh với sản phẩm khác được không tăng giá (*DN chế biến nông sản: SX bánh gạo, bánh xốp...*, công nhân chủ yếu là lao động phổ thông, ý thức tổ chức kỷ luật chưa cao.

Nguồn Ngân sách huyện còn hạn hẹp, nguồn vốn hỗ trợ từ tỉnh và Trung ương trong việc đầu tư xây dựng hạ tầng của các cụm công nghiệp chưa nhiều nên hạ tầng các cụm Công nghiệp - dịch vụ chưa được đầu tư đồng bộ, nhất là một số công trình thiết yếu như đường giao thông nội bộ, hệ thống xử lý nước thải tập trung...không hấp dẫn các doanh nghiệp vào đầu tư tại các cụm, điểm công nghiệp.

Trên đây là báo cáo kết quả kết quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018 trên địa bàn huyện Tân Yên./. ✓

Nơi nhận:

- Lưu: VT, TP.

Bản điện tử:

- Sở Tư pháp;

- Thường trực UBND huyện;

- Lãnh đạo VP ✓



Đinh Đức Cảnh